



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๕๔-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๔-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ฉบับประจำวันที ๒๕ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๖ หน้า ๒๙ มูลค่าข่าว ๑๙๕,๑๑๑-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

เพาะนิสัย รักการอ่าน ให้ลูกน้อย

● การฝึกนิสัยรักการอ่านให้ลูกน้อย เป็นแนวทางชั้นเลิศที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ว่าจะยุคไหนๆ เลือกที่จะฝึกฝนตั้งแต่วัยเด็ก เพื่อเสริมสร้างสติปัญญา เพิ่มพูนพัฒนาการ และยังเป็นกุญแจสำคัญในการไขประตูโลกกว้างสำหรับเจ้าตัวน้อยอีกด้วย แต่คุณพ่อคุณแม่หลายท่านอาจยังสงสัยว่า แนวทางการเริ่มต้นปลูกฝังนิสัยรักการอ่านที่ดีและถูกต้องให้กับลูกนั้นควรทำอย่างไร “ซาบีนี่” จึงได้เตรียมเคล็ดลับดีๆ จากผู้เชี่ยวชาญมาฝากกัน



อมรเทพ อธิปัญญา

อมรเทพ อธิปัญญา ผู้อำนวยการสายงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตชุดชั้นในเด็กซาบีนี่ กล่าวว่า โครงการ “ซาบีนี่ แคมป์” จัดขึ้นเพื่อเด็ก

หญิงอายุ 6-12 ปี โดยได้จัดขึ้นทุกๆ ปี เพื่อชวนคุณหนูเยาวชนตัวน้อย มีโอกาสทำกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้จากประสบการณ์นอกห้องเรียน รวมถึงการปลูกฝังพื้นฐานการเป็นเยาวชนที่ดีของสังคมในอนาคต และในปีที่ กิจกรรมซาบีนี่แคมป์ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่

ที่ 9 ที่เน้นถึงความสำคัญในเรื่องการอ่านของเยาวชน ซึ่งสอดคล้องกับปีแห่งการรณรงค์รักการอ่าน กรุงเทพมหานครเมืองหนังสือโลก ที่จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นและจูงใจให้เยาวชนและประชาชนรักการอ่าน และวางรากฐานวัฒนธรรม



การอ่านที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืนให้สังคมไทย โอกาสนี้ยังได้เชิญ **ดร.สุธาวัลย์ หาญขจรสุข** อาจารย์ประจำศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพเด็ก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มาให้คำแนะนำพร้อมเคล็ดลับ



ดร.สุธาวัลย์ หาญขจรสุข

สำหรับสร้างนิสัยรักการอ่านให้ลูกน้อย ที่เรียกได้ว่าเป็น “สิ่งมหัศจรรย์สร้างสรรค์การอ่าน” ที่จะช่วยให้น้องๆ หนูๆ มีความสุขและสนุกทุกครั้งที่ได้อ่านหนังสือตั้งนี้เปิดโอกาส...ให้ลูกได้เลือกอ่านเรื่องที่สนใจ โดยให้สังเกตว่าลูกชอบหรือสนใจเรื่องใดเป็นพิเศษ แล้วเชื่อมโยงการอ่านมาสร้างกิจกรรม

ต่อยอดใหม่ๆ ให้เข้ากับกิจกรรมที่ลูกชอบฝึกฝนให้ลูกได้อ่านอย่างสม่ำเสมอ...โดยอาจเริ่มจากการอ่านนิทาน เรื่องสั้น หรือเรื่องที่จบภายในตอนเดียว ควบคู่ไปกับการอ่านอย่างมีรรถรสด้วยเสียงที่สนุกสนาน และควรจัดหาสถานที่และบรรยากาศที่ดีในการอ่าน

การอ่านหนังสือตั้งแต่วัยเด็ก นอกจากจะช่วยเสริมสร้างสติปัญญาและสมาธิแล้วเหตุผลสำคัญคือการช่วยเพิ่มพูนพัฒนาการด้านต่างๆ ให้เด็ก ไม่ว่าจะเป็นพัฒนาการด้านอารมณ์ การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ได้เรียนรู้ประสบการณ์และศัพท์ใหม่ๆ ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รวมทั้งสามารถสร้างจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ได้เป็นอย่างดี ทั้งยังได้รับความเพลิดเพลิน ข้อคิดและคุณธรรมที่แฝงอยู่จากเรื่องที่อ่าน จนก่อให้เกิดการพัฒนาผู้อ่านในวัยเด็กให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีและชาญฉลาดในอนาคตได้